



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 25 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 8,675 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 1,859,157 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 44 ราย เสียชีวิตสะสม 18,799 ราย หายป่วยเพิ่ม 9,589 ราย รวมยอดสะสมรักษาหาย 1,740,316 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 100,042 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 70,279,624 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 244,423,327 ราย เสียชีวิต 4,963,653 ราย รักษาหาย 221,443,257 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **อังกฤษ** นายกฯ ยืนยันไม่ล็อกดาวน์อีกแม้ยอดติดเชื้อพุ่ง **สิงคโปร์** บรรจุ Sinovac 3 โดส ในโปรแกรมวัคซีนแห่งชาติ นอกจากนี้ ได้เปิดพรมแดนรับผู้เดินทางจากเอเชียใต้ แต่ต้องกักตัว 10 วัน มีผล 27 ต.ค. นี้ **นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 80 คน โดย 46 คน ไม่พบความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ **กัมพูชา** ยกเลิกการระงับเที่ยวบินจาก มาเลเซีย-อินโดฯ-ฟิลิปปินส์ **เมียนมา** ประกาศปิดโรงเรียนทั่วประเทศอีก 1 สัปดาห์ สกัดโควิด 19 ระบาด **เกาหลีใต้** ฉีดวัคซีนโควิดสำเร็จตามเป้า เดินทางเปิดเมือง **ออสเตรเลีย** เมลเบิร์นเล็งผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด หลังรัฐวิกตอเรียลุยฉีดวัคซีนใกล้แตะ 80% **จีน** ฉีดวัคซีนโควิดครบ ครอบคลุมประชากรเกือบ 76%

ประเด็นสำคัญ

1. นโยบายเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยโพสต์

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีย้ำว่า การออกมาตรการของรัฐบาลคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของประเทศ แม้บางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนบ้าง แต่พยายามดูทั้งความปลอดภัยด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แนวทางการเปิดประเทศหรือกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปลายปีนี้ ที่จะจัดโดยภาครัฐหรือเอกชน ต้องสอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, INN

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศว่า ขณะนี้ฉีดได้ตามเป้าหมาย 70% แล้ว ส่วนการแพร่ระบาดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ขณะนี้มีแนวโน้มลดลง เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคได้เร่งจัดส่งวัคซีนไปยัง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็น การควบคุมโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ฉีดให้ประชาชนในจำนวนมากแล้ว และสัปดาห์นี้จะส่งวัคซีนไป จ.นครศรีธรรมราช

- ส่วนกรณีใช้ชงกลางในการจ้าง น.ส.ลลิตา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK และแอนเดรีย โบเซลลี นักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลก มาร่วมกิจกรรมเคาน์ตาวน์ ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ที่ จ.ภูเก็ต นั้น รายละเอียดต้องหารือกับกรมการท่องเที่ยว ก่อน ยืนยันว่าเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและมีประโยชน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อ แต่อัตราป่วยและอัตราเสียชีวิตลดลงชัดเจน เชื่อว่าการเปิดประเทศจะเกิดผลดีมากกว่า หากปลายปี 2564 ฉีดวัคซีนเข็มแรกได้อย่างน้อย 80% ส่วนเข็ม 2 จะฉีดให้ได้อย่างน้อย 70% จะทำให้เกิดความมั่นใจว่า หากติดเชื้อจะอาการไม่รุนแรง ไม่เสียชีวิต เปิดประเทศด้วยความมั่นใจ ขอให้ทุกคนเข้ารับวัคซีน ขณะนี้มอบหมายแต่ละจังหวัดทำแผนปฏิบัติการอย่างละเอียด จังหวัดที่ระบาดไม่มาก เน้นเฝ้าระวังให้ความรู้ประชาชนและการเร่งฉีดวัคซีน ส่วนจังหวัดระบาดมาก เน้นเรื่องควบคุมมาตรการทางสังคม ปิดกิจการต่างๆ ขณะที่จังหวัดระดับกลาง ๆ จะปรับตามสถานการณ์

2. การฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

- หลัง รพ.จุฬารัตน์ เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกเพื่อฉีดเป็นเข็มกระตุ้น ทั้งวัคซีนซิโนฟาร์มและวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับองค์กรนิติบุคคลและรพ. ส่งผลให้ผู้จองวัคซีนโมเดอร์นา จาก รพ.เอกชนทั่วไป ตั้งข้อสงสัยว่า ทำไม รพ.จุฬารัตน์ ฉีดแค่ 50 ไมโครกรัม ส่วนรพ.เอกชน ฉีดถึง 100 ไมโครกรัม โดยการฉีดเข็มกระตุ้นในหลายประเทศมีการฉีดทั้ง 2 ขนาด ผลที่ได้ต่างสร้างภูมิคุ้มกันได้สูง ในขณะที่ “โมเดอร์นา” อ้างอิงถึงผลวิจัยการฉีดวัคซีนเข็ม 3 สำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองในสหรัฐฯ ฉีด 50 ไมโครกรัม พบว่า มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการตอบสนองของแอนติบอดีต่อโควิด 19 สายพันธุ์เดลต้าได้ดีกว่าหลังฉีดเข็ม 2

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กระแสการฉีดวัคซีน mRNA เพื่อเป็นบูสเตอร์โดส แบบครึ่งโดสหรือ 50 ไมโครกรัมนั้น แม้จะมีงานวิจัยออกมาว่า ปริมาณครึ่งเดียวน่าจะเพียงพอในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แต่ยังไม่มีความชัดเจน

ชัดเจนว่าภูมิคุ้มกันนั้นจะอยู่ได้นานเท่าไร คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มโดส คือ 100 ไมโครกรัม

- นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า ผลวิจัยในสหรัฐฯ ระบุ เข็ม 1 และเข็ม 2 ต่างฉีดด้วย วัคซีน mRNA ดังนั้นเมื่อฉีดบูสเตอร์โดส จึงใช้ขนาดความแรง 50 ไมโครกรัมก็สามารถกระตุ้นภูมิให้สูงขึ้นได้ แตกต่างจาก ประเทศไทยที่การฉีดเข็ม 1 และเข็ม 2 ส่วนใหญ่เป็นวัคซีนเชื้อตาย จึงยังไม่มีกรวิจัยถึงภูมิต้านทานที่เพิ่มขึ้นเมื่อฉีดด้วยวัคซีน mRNA

3. เตรียมพร้อมเปิดเรียนแบบ Onsite

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- น.ส.ตรีสุข เทียนทอง รมว.ศธ. เน้นย้ำเปิดเทอม Onsite 1-2 สัปดาห์แรก ต้องให้เด็กปรับตัว อย่าเน้นวิชาการหนัก ทั้งนี้ ภาพรวมของ จ.ตรัง ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนเกือบครบ ย้ำสถาบันการศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไข 5 ข้อ ของ ศบค. สำหรับระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา คือ 1. การปฏิบัติตามมาตรการ ศธ. ฉบับที่ 32 มาตรการหลัก + มาตรการเสริม + มาตรการเข้ม 2. ประกาศ ศธ. มาตรการ DMHT-RT 3. ครูและบุคลากรต้องได้รับวัคซีน 100% 4. นักเรียนต้องได้รับ วัคซีนครบสองเข็ม 85% และ 5. ผู้อาศัยในครอบครัว (กลุ่ม 608) ต้องได้รับวัคซีนครบทุกคน ส่วนระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะ เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี การเปิด Onsite จะรอการพิจารณาจาก คกก.โรคติดต่อของจังหวัดก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

- ภาพรวมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนอายุ 12 ขึ้นไป ฉีดสะสม 2,032,794 คน คิดเป็น 53.78% (จากจำนวนที่ ประสงค์ฉีดวัคซีน 3,779,871 คน) เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ On-Site ต่อไป

6. แนะนำ 3 วิธีพาประเทศรอดจากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์

- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผย 3 ปัจจัย พาประเทศรอดจากวิกฤติโรคระบาด ชี้หากไม่ครบสมบูรณ์ สังคมจะเข้าสู่การดำเนินชีวิตปกติไม่ได้ ดังนี้ 1. การตรวจ RT-PCR ประชาชนต้องเข้าถึงบริการได้สะดวก ทัวทั้ง ไม่ติดเงื่อนไข กฎเกณฑ์ที่ยุงยาก ควรบรรจุเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในหลักประกันสุขภาพทุกกองทุน 2. ยาดี ทั้ง Molnupiravir และ ยาประเภทแอนติบอดี ควรได้รับการจัดหามาอย่างเพียงพอ และเบิกจ่ายได้ในทุกกองทุนสุขภาพ และ 3. วัคซีนมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้ง่าย

7. ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmai news

- กรณีที่ได้มีการแชร์เรื่อง ตีมน้ำอ้อยดำต้มใบเตย ช่วยลดลิ้มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนโควิด ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ ชี้แจ้งว่า อ้อยดำต้มใบเตยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ยังไม่มีหลักฐาน งานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันลดอาการลิ้มเลือดอุดตันได้

8. รายงานผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, แนวหน้า, thaipbs)

- กรมควบคุมโรค รายงานว่า นอกจากมีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ (24 ต.ค.) 9,351 รายแล้ว ยังมีผลตรวจ ATK เข้าข่ายติดเชื้อ โควิดเพิ่มอีก 4,163 ราย รวมยอดสะสม 248,397 ราย โดยการตรวจเชื้อ 7 วันย้อนหลัง อยู่ที่ร้อยละ 14.68

- ศบค. เผยโควิด กทม. ต่ำว่าหลักพันต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกัน ส่วน 5 จังหวัดภาคใต้ยอดติดเชื้อยังสูงถึง 2,527 คน จับตาสงขลา นครศรีฯ ปัตตานี ติดเชื้อเกิน 500 คน

- **จ.นครราชสีมา** ติดเชื้อเพิ่ม 99 ราย สสจ. เร่งนโยบายฉีดเข็ม 3 ระบุ จากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้เด็กพากันเล่นน้ำจนติดเชื้อและนำไปติดคนในครอบครัว และยังพบมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกลับมาเยี่ยมญาติในหมู่บ้าน แล้วนำเชื้อไปแพร่ให้คนในครอบครัว

- **จ.ปัตตานี** ช่วงนี้ผู้สมัครนายกและสมาชิก อบต. เดินทางหาเสียง พบผู้สมัครติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่แจ้งทางจังหวัดแต่กลับไปกักตัวที่บ้าน สสจ.ปัตตานี จึงสั่งการให้เร่งสอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นเครือข่าย เพื่อนบ้าน ทุกพื้นที่ที่ผู้สมัครเดินทางหาเสียง พร้อมเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ ตั้งเป้าครบ 70% ภายในสิ้นเดือน ต.ค. นี้

- **จ.ประจวบคีรีขันธ์** พบติดเชื้อรายใหม่ 445 คน โดยเฉพาะ อ.ปราณบุรี ทำสถิตินิวไฮสูงสุด 2 ครั้งในรอบสัปดาห์ มีคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในโรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋อง 4 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ บ้านพักคนงานโรงงานลับประด กระป๋อง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว วางแผนนำผู้ป่วยโควิดสีเขียว ไปรักษาที่ รพ.สนามวัดกุยบุรี ขณะที่ผู้ป่วยคนไทย บางส่วนไปนำไปรักษาที่ รพ.สนามหัวหิน

- **จ.เชียงใหม่** คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย ยอดรวม 1,380 ราย และพบคลัสเตอร์ชุมชนแรงงานต่างด้าวใกล้เคียงตลาดเมืองใหม่อีกหลายคลัสเตอร์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยในเรือนจำและทัณฑสถานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 139 ราย รักษาหายเพิ่ม 105 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิต มีเรือนจำพ้นจากการระบาดซ้ำเพิ่ม คือเรือนจำกลางเชียงใหม่ ขณะที่พบการระบาดใหม่ในเรือนจำ 3 แห่ง คือ เรือนจำ จ.ตรัง เรือนจำกลางสุรินทร์ และเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ส่งผลให้มีเรือนจำสีแดงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 15 แห่ง และเรือนจำสีขาว 127 แห่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 50-60 ข้อมูล 1 เม.ย.-16 ต.ค. 64 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 4,778 คน ทารกติดเชื้อ 226 คน มารดาเสียชีวิต 95 คน ทารกเสียชีวิต 46 คน และในพื้นที่ กทม. สํารวจพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 ไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย ผลข้างเคียง และไม่มั่นใจประสิทธิภาพวัคซีน สํานักอนามัยจึงเร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแล้ว แนะนำหญิงตั้งครรภ์ที่ยังต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ควรรับวัคซีนโควิดโดยเร็ว และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ UP เคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาไท)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ระบุ ปีงบประมาณ 2564 สปสช. รับผิดชอบงบประมาณเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินโควิด 19 จำนวน 4 รอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,348.35 ล้านบาท หน่วยบริการเบิกจ่ายค่าบริการกรณีโควิด 19 สูงสุด คือ รพ. มหาราชนครราชสีมา 910 ล้านบาท, หน่วยบริการคัดกรองเชื้อโควิด 19 เบิกจ่ายสูงสุดคือ สปคม. 789 ล้านบาท, หน่วยบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 เบิกจ่ายสูงสุดคือ รพ. มหาราชนครราชสีมา 494 ล้านบาท, หน่วยบริการที่ดูแลผู้ติดเชื้อระบบ HI เบิกจ่ายสูงสุดคือ พริบตาแทนเจอรินสหคลินิก 19 ล้านบาท, หน่วยบริการวิกฤติฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 เบิกจ่ายสูงสุด คือ รพ.ธนบุรี บํารุงเมือง 459 ล้านบาท และหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิดเบิกจ่ายสูงสุด คือสถาบันโรคผิวหนัง 58 ล้านบาท</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, newtv, js100, thaigov)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากอุทกภัย พบว่า ขณะนี้ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง แต่ยังคงเฝ้าระวังอุทกภัย และน้ำท่วมซ้ำ 17 จ. ส่วนภาคใต้และอ่าวไทยยังมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ประเมินว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 3 จ. ทั้ง 2 กรณีคาดว่าจะมีสถานบริการสาธารณสุขเสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวม 1,487 แห่ง กำชับให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เตรียมพร้อมป้องกันอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำรองยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ จัดบริการทางการแพทย์และเฝ้าระวังผลกระทบโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น</p>	-
<p>พิษกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, มติชน, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, คม mgronline)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า "ใบกระท่อม" ไม่ต้องขออนุญาตกับ ออย. ส่วนน้ำต้มกระท่อม ขากรกระท่อม จัดเป็นสมุนไพร ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกระท่อม ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยของอาหาร และส่งมอบฉลากให้ ออย.ตรวจอนุมัติก่อนนำไปใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค</p> <p>- นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความห่วงประชาชนบริโภคพิษกระท่อมในปริมาณมากอาจทำให้เกิดการอุดตันในลำไส้ จึงขอเสนอให้รัฐบาล และ สธ. หากห่วงสุขภาพประชาชนผู้บริโภคพิษกระท่อมจริง ก็ต้องเร่งรัดออกประกาศของกระทรวงโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมพิษกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อย่างแท้จริง</p>	-
<p>LINE OA ต่อยอดบริการสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (eworldmag, dailynews)</p> <p>- หน่วยงานทางการแพทย์เริ่มใช้เครื่องมือใกล้ตัวที่ทุกคนใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วอย่าง LINE Official Account ตัวช่วยสมบูรณ์แบบที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Telemedicine ให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์พูดคุยกันได้แบบเรียลไทม์ผ่าน LINE ปรึกษากันได้อย่างใกล้ชิด และต่อติดระหว่างกันได้ไม่สะดุด นอกจากจะช่วยลดอัตราเสี่ยงรับเชื้อเพิ่มจากการเดินทาง ลดความหนาแน่นของผู้ป่วยในรพ. และลดปัญหาผู้ป่วยอั้นติดเชื่อเข้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ยังเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับบริการด้านสาธารณสุขของหน่วยงานทางการแพทย์ สู่การเป็น HealthTech แบบจริงจัง สร้างรูปแบบบริการที่ทันสมัย ให้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วทันใจ และมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคนไข้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวก ทั้หน่วงที่</p>	
<p>รพ.สงฆ์ หนึ่งในดวงใจของคณะสงฆ์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, mgronline) -นายแพทย์สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่าจากผลสำรวจนิด้าโพลคณะสงฆ์จะเข้ารับการรักษาเมื่ออาพาธในเขตสุขภาพที่ 13 กทม. ประจำปี 2564 พบว่า รพ.สงฆ์ มากที่สุด ร้อยละ 78.95 ซึ่งให้บริการแบบผสมผสานและครอบคลุมทุกมิติอย่างไร้รอยต่อโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในปัจจุบันพระสงฆ์เป็นกลุ่มที่เข้าถึงระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ยาก กรมการแพทย์ โดยรพ.สงฆ์ จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว</p>	-
<p>ทหารร่วมทีมแพทย์ บินด่วนรับผู้ป่วยฉุกเฉิน 2 ราย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews, FM91 Trafficpro) -สธ. และ สพฉ. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก บินด่วนเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 2 ราย คือ 1. น.ส.ประภากรองบรรพต อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 บ้านจอยซีเคอร์ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งครรภ์ใกล้คลอดมีอาการติดเชื้ทางเดินปัสสาวะ และ 2. นางหน่อที่เง ไม่มีนามสกุล อายุ 74 ปี บ้านปอหม้อ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอาการปวดท้องด้านขวาแบบเฉียบพลัน และส่งตัวเข้ารับการรักษายาบาลที่รพ.แม่สะเรียง</p>	-